

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 282 /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 02 năm 2020

V/v thực hiện quyết toán dự án
xây dựng các hạng mục công trình
tại đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng

Kính gửi: Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thị xã Bỉm Sơn.

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 10/2/2020 của Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thị xã Bỉm Sơn về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán thuộc dự án Xây dựng các hạng mục công trình tại đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng. Sau khi xem xét các nội dung có liên quan và các quy định của pháp luật, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Dự án Xây dựng các hạng mục công trình tại đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng được phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 với thời gian thực hiện dự án là 5 tháng kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, do vướng mắc về GPBM, đến nay chưa thể thực hiện tiếp, ngày 16/01/2019 UBND thị xã đã có Văn bản số 136/UBND-TCKH về việc dừng thực hiện dự án, quyết toán dự án Xây dựng các hạng mục công trình tại đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng; các khối lượng còn lại sẽ được nghiên cứu triển khai tiếp theo Văn bản số 10361/UBND-THKH ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương Đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn.

Do dự án đã hết thời gian thực hiện, để rút ngắn thời gian thực hiện quá trình thanh quyết toán dự án. Yêu cầu đơn vị được giao quản lý dự Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia thị xã Bỉm Sơn (nay là Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thị xã Bỉm Sơn) khẩn trương tổ chức mời cơ quan quản lý về xây dựng (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra chất lượng công trình, tổ chức bàn giao công trình và lập hồ sơ quyết toán nộp Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt theo quy định (không bổ sung thực hiện kiểm toán công trình).

2. Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thị xã Bỉm Sơn triển khai thực hiện. *12*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng: QLĐT, TCKH;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng